



Văn phòng luật sư TriLaw

BẢN TIN VĂN BẢN MỚI

Số tháng 12/2016

Tóm tắt một số văn bản mới được ban hành trong tháng 12/2016:

- 1. Điều kiện khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường;**
- 2. Kinh doanh vận tải biển phải có bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài, mức bảo lãnh tối thiểu là 5 tỷ đồng;**
- 3. Tăng phí chứng thực hợp đồng lên 50.000 đồng/hợp đồng;**
- 4. Lệ phí công chứng hợp đồng kinh tế tối đa 70 triệu đồng;**
- 5. Chỉ còn 243 ngành nghề, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện;**
- 6. 25 hàng hóa bắt buộc phải công bố hợp quy;**
- 7. Điều kiện lập bảng tin công cộng;**
- 8. Thời hạn giải quyết thủ tục cấp phép thi công xây dựng công trình điện tối đa 10 ngày;**
- 9. Phí thẩm định nội dung quảng cáo mỹ phẩm là 1,8 triệu đồng;**
- 10. Phí thẩm định cấp mới GCN đăng ký hành nghề kế toán là 1,2 triệu đồng;**
- 11. Từ 2017, tăng lệ phí cấp lại GCN đăng ký doanh nghiệp lên 200.000 đồng/lần;**
- 12. Tăng tiền đặt cọc đấu giá lên tối đa 20%;**
- 13. Năm 2017, sẽ đơn giản hóa các trường hợp phải xin cấp Giấy phép trong hoạt động mua bán hàng hóa;**
- 14. Từ 01/02/2017, thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài;**
- 15. Gia hạn thời gian thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử;**
- 16. Sẽ kết nối 100% dịch vụ công về thông quan hàng xuất, nhập khẩu.**

NỘI DUNG CHÍNH CỦA VĂN BẢN

I. ĐIỀU KIỆN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÔNG THƯỜNG

Có hiệu lực từ ngày 15/01/2017, Nghị định số 158/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản; trong đó đáng chú ý là quy định về điều kiện để hộ kinh doanh được khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, khai thác tận thu khoáng sản.

Cụ thể, phải có báo cáo kinh tế kỹ thuật khai thác khoáng sản ở khu vực đã thăm dò và phê duyệt trữ lượng phù hợp với quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh, thành phố nơi có khoáng sản; có kế hoạch bảo vệ môi trường kèm theo văn bản phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền theo quy định; quy mô công suất khai thác không quá 3.000 m³ sản phẩm là khoáng sản nguyên khai/năm.

Ngoài ra, để được thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, hộ kinh doanh phải đáp ứng một số điều kiện như: Được UBND cấp tỉnh lựa chọn theo quy định; Có hợp đồng với tổ chức có đủ điều kiện hành nghề thăm dò khoáng sản; Có đề án thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường theo quy định và phù hợp với quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có khoáng sản; Diện tích khu vực đề nghị thăm dò không quá 01 ha.

Cũng theo Nghị định này, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với vật liệu xây dựng (cát, sỏi, sạn) là 5%; 3% với than bùn và các loại vật liệu xây dựng thông thường còn lại, cát trắng, sét chịu lửa, đá vôi nguyên liệu xi măng; mức thu với khoáng sản vật liệu xây dựng còn lại, nhóm khoáng kim loại, nhóm khoáng sản nhiên liệu (than các loại, trừ than bùn), nhóm khoáng sản đá quý, đá bán quý là 2%...

II. KINH DOANH VẬN TẢI BIỂN PHẢI CÓ BẢO LÃNH CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG HOẶC CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI, MỨC BẢO LÃNH TỐI THIỂU LÀ 5 TỶ ĐỒNG

Nghị định số 160/2016/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành ngày 29/11/2016 quy định về điều kiện kinh doanh vận tải biển, kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển và dịch vụ lai dắt tàu biển.

Theo Nghị định này, doanh nghiệp kinh doanh vận tải biển quốc tế ngoài việc đáp ứng điều kiện về tổ chức bộ máy như: Có bộ phận quản lý an toàn; bộ phận quản lý an ninh hàng hải; bộ phận quản lý hoạt động kinh doanh, khai thác vận tải biển; bộ phận thực hiện công tác pháp chế...; còn phải có bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài để bảo đảm nghĩa vụ với chủ tàu đối với thuyền viên, mức bảo

lãnh tối thiểu là 5 tỷ đồng; có tối thiểu 01 tàu biển. Bên cạnh đó, người phụ trách bộ phận quản lý hoạt động kinh doanh, khai thác vận tải biển phải tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành hàng hải, ngoại thương, thương mại hoặc kinh tế; người phụ trách bộ phận pháp chế phải tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành luật...

Doanh nghiệp kinh doanh vận tải tàu biển nội địa phải đáp ứng các điều kiện: Có bộ phận quản lý hoạt động kinh doanh, khai thác vận tải biển, người phụ trách bộ phận này phải tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành hàng hải, ngoại thương, thương mại hoặc kinh tế; Được tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài bảo lãnh với mức tối thiểu 500 triệu đồng; Có tối thiểu 01 tàu biển mang cờ quốc tịch Việt Nam...

Về điều kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển, Nghị định quy định, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển tại Việt Nam phải được thành lập theo quy định của pháp luật; trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển, tỷ lệ vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá 49% vốn điều lệ của doanh nghiệp; nhân viên đại lý tàu biển phải là công dân Việt Nam và được cấp chứng chỉ chuyên môn về đại lý tàu biển.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2017; bãi bỏ Nghị định số 30/2014/NĐ-CP ngày 14/04/2014.

III. TĂNG PHÍ CHỨNG THỰC HỢP ĐỒNG LÊN 50.000 ĐỒNG/HỢP ĐỒNG

Đây là nội dung mới đáng chú ý tại Thông tư số 226/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng thực.

Cụ thể, từ ngày 01/01/2017, phí chứng thực hợp đồng, giao dịch là 50.000 đồng/hợp đồng, giao dịch, tăng 20.000 đồng/hợp đồng, giao dịch so với quy định hiện hành; tương tự, phí chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch cũng được tăng từ 20.000 đồng/hợp đồng, giao dịch lên 30.000 đồng/hợp đồng, giao dịch; phí sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực là 25.000 đồng/hợp đồng, giao dịch thay cho mức phí cũ là 10.000 đồng/hợp đồng, giao dịch.

Riêng phí chứng thực bản sao từ bản chính và phí chứng thực chữ ký vẫn được giữ nguyên theo quy định hiện hành, ở mức 2.000 đồng/trang với chứng thực bản sao từ bản chính, từ trang thứ ba trở lên thu 1.000 đồng/trang, mức thu tối đa là 200.000 đồng/bản và 10.000 đồng/trường hợp đối với chứng thực chữ ký, trong đó, trường hợp được hiểu là một hoặc nhiều chữ ký trong cùng một giấy tờ, văn bản.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017.

IV. LỆ PHÍ CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG KINH TẾ TỐI ĐA 70 TRIỆU ĐỒNG

Thông tư số 257/2016/TT-BTC đã được Bộ Tài chính ban hành ngày 11/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên.

Theo đó, lệ phí công chứng hợp đồng kinh tế, thương mại, đầu tư, kinh doanh được tính trên giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch. Cụ thể, với giá trị dưới 50 triệu đồng, mức lệ phí là 50.000 đồng/trường hợp; từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng, mức lệ phí là 100.000 đồng/trường hợp. Với trường hợp giá trị của hợp đồng, giao dịch trên 100 tỷ đồng, mức lệ phí là 32,2 triệu đồng + 0,02% phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 100 tỷ đồng/trường hợp, tuy nhiên, mức thu tối đa là 70 triệu đồng/trường hợp.

Với việc công chứng hợp đồng thuê quyền sử dụng đất, thuê nhà ở, thuê lại tài sản, mức phí tối thiểu là 40.000 đồng áp dụng với trường hợp tổng số tiền thuê dưới 50 triệu đồng; 80.000 đồng với trường hợp tổng số tiền thuê từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng; mức lệ phí cao nhất là 05 triệu đồng + 0,03% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 10 tỷ đồng (tối đa là 08 triệu đồng/trường hợp).

Đáng chú ý, Thông tư này đã giảm mức phí đối với trường hợp cấp mới, cấp lại Thẻ công chứng viên từ 200.000 đồng/trường hợp/hồ sơ xuống còn 100.000 đồng/trường hợp/hồ sơ.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017.

V. CHỈ CÒN 243 NGÀNH NGÀNH, NGHỀ ĐẦU TƯ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN

Luật Sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư số 03/2016/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2017 quy định số lượng ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện là 243 ngành, nghề, thay vì 268 ngành, nghề như trước đây.

Như vậy, Luật đã loại bỏ một số ngành, nghề khỏi danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, trong đó có: Dịch vụ tổ chức dạy thêm, học thêm; Kinh doanh dịch vụ của đại lý đấu thầu; Sản xuất phim; Nhập khẩu hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước (cửa kho tiền); Kinh doanh dịch vụ tổ chức lễ hội...

Đồng thời, Luật bổ sung 02 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện mới là: Sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu xe ô tô và Kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị. Quy định này sẽ được áp dụng từ ngày 01/07/2017.

Luật này còn bổ sung hoạt động kinh doanh pháo nổ vào danh mục các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh.

VI. 25 HÀNG HÓA BẮT BUỘC PHẢI CÔNG BỐ HỢP QUY

Ngày 06/12/2016, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Thông tư số 39/2016/TT-BGTVT quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ Giao thông Vận tải.

Danh mục sản phẩm, hàng hóa mã số HS nhóm 2 bắt buộc phải công bố hợp quy bao gồm 25 sản phẩm, hàng hóa trong đó có kính (cho tàu thủy và thiết bị thăm dò, khai thác dầu khí biển); tổ hợp máy phát (dưới 50kVA); máy phát (dưới 50kVA); đèn phòng nổ; que hàn, dây hàn, thuốc hàn; sơn chống ăn mòn; vật liệu phi kim; nhựa; cao su; bình chữa cháy (dùng bột, bột, khí hoặc chất khác); dịch vụ vận tải hành khách bằng xe ô tô; dịch vụ lai, dắt tàu biển ra, vào cảng; ống xả xe mô tô, xe gắn máy...

Bên cạnh đó, Thông tư cũng ban hành Danh mục các sản phẩm, hàng hóa mã số HS nhóm 2 bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy, bao gồm: Ô tô đầu kéo, ô tô kéo rơ moóc; Ô tô khách (loại chở 10 người trở lên kể cả lái xe) và các loại ô tô được thiết kế chủ yếu để chở người, ô tô chở người trong sân bay, ô tô khách kiểu limousine; Ô tô con và các ô tô được thiết kế chủ yếu để chở người; Ô tô tải, ô tô tải đông lạnh; Xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện và xe đạp máy; Máy lái; Bơm; Quạt gió; Xuồng cứu sinh...

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2017.

VII. ĐIỀU KIỆN LẬP BẢNG TIN CÔNG CỘNG

Ngày 06/12/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg ban hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sở, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2017.

Một trong những nội dung đáng chú ý của Quyết định là quy định về lập bảng tin công cộng. Theo đó, đối tượng được phép lập bảng tin công cộng là các cơ quan, tổ chức, bao gồm các cơ quan Nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang, tổ dân cư, khu dân cư, trường học, bệnh viện. Việc lập bảng tin công cộng phải được thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng và phải tuân thủ các quy định về bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa; hành lang an toàn giao thông, đê điều, lưới điện quốc gia, không được che khuất đèn tín hiệu giao thông, bảng chỉ dẫn công cộng; không được chằng ngang đường giao thông làm ảnh hưởng đến an toàn giao thông; không ảnh hưởng đến kiến trúc, cảnh quan và phải tuân thủ theo quy hoạch của địa phương...

Đối tượng được phép lập bảng tin công cộng có thể phối hợp với các doanh nghiệp để đầu tư xây dựng, vận hành bảng tin công cộng và được dành tỷ lệ phù hợp trên bảng tin



Văn phòng luật sư TriLaw

công cộng để thực hiện các nội dung quảng cáo; việc quảng cáo trên bảng tin công cộng phải thực hiện theo các quy định của pháp luật về quảng cáo.

Đáng chú ý, không dùng âm thanh để truyền tải thông tin trong bảng tin thông tin cơ sở điện tử công cộng. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức lập bảng tin công cộng chịu trách nhiệm về nội dung thông tin trên bảng tin công cộng do mình lập ra.

VIII. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP PHÉP THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐIỆN TỐI ĐA 10 NGÀY

Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 24/2016/TT-BCT ngày 30/11/2016 quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng.

Đồng thời nhấn mạnh, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải đảm bảo thời hạn giải quyết thủ tục cấp phép thi công xây dựng công trình điện (nếu có) tối đa là 07 ngày làm việc với lưới điện trung áp trên không, không quá 10 ngày làm việc với lưới điện trung áp ngầm. Thời hạn giải quyết đối với thủ tục thỏa thuận vị trí cột/trạm điện và hành lang lưới điện (nếu có) không quá 05 ngày làm việc với lưới điện trung áp trên không và tối đa 10 ngày làm việc với lưới điện trung áp ngầm.

Với chủ đầu tư các dự án điện lực, Thông tư quy định, phải thực hiện đầu tư xây dựng các công trình điện theo đúng Quy hoạch phát triển điện lực đã được duyệt và định kỳ hàng năm báo cáo cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về tình hình triển khai thực hiện dự án. Đặc biệt, trước ngày 15/07 và ngày 15/01 hàng năm, đơn vị phân phối điện phải báo cáo định kỳ 06 tháng và cả năm với cơ quan quản lý quy hoạch tình hình đầu tư xây dựng các công trình điện và thực hiện đầu nối của các khách hàng sử dụng lưới điện phân phối có trạm điện riêng.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/01/2017.

IX. PHÍ THẨM ĐỊNH NỘI DUNG QUẢNG CÁO MỸ PHẨM LÀ 1,8 TRIỆU ĐỒNG

Ngày 14/11/2016, Thông tư số 277/2016/TT-BTC đã được Bộ Tài chính ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm, cụ thể như sau:

Phí thẩm định xác nhận nội dung thông tin, quảng cáo thuốc, mỹ phẩm là 1,8 triệu đồng/hồ sơ; phí thẩm định cấp phép lưu hành thuốc và nguyên liệu làm thuốc đối với đăng ký lần đầu, đăng ký lại là 5,5 triệu đồng/hồ sơ; 3 triệu đồng/hồ sơ với đăng ký gia hạn. Bên cạnh đó, phí thẩm định cấp giấy phép nhập khẩu dược liệu, vị thuốc cổ truyền được quy định là 200.000 đồng/mặt hàng và thẩm định công bố sản phẩm mỹ phẩm, công bố tiêu chuẩn dược liệu là 500.000 đồng/mặt hàng.

Cũng theo Thông tư này, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện sản xuất mỹ phẩm cấp Giấy chứng nhận GMP mỹ phẩm tuân thủ CGMP-ASEAN là 20 triệu đồng/cơ sở. Mức phí 20 triệu đồng/cơ sở này cũng được áp dụng đối với trường hợp thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện sản xuất thuốc, dược liệu; sản xuất bao bì dược phẩm. Ngoài ra, phí thẩm định điều kiện kinh doanh thuốc với cơ sở bán buôn được quy định là 4 triệu đồng/cơ sở; thẩm định hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề dược là 500.000 đồng/hồ sơ.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017.

X. PHÍ THẨM ĐỊNH CẤP MỚI GCN ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ KẾ TOÁN LÀ 1,2 TRIỆU ĐỒNG

Ngày 14/11/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 271/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán, kiểm toán.

Cụ thể, mức phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán, kiểm toán là 4 triệu đồng/lần thẩm định với trường hợp cấp lần đầu và 2 triệu đồng/lần thẩm định với trường hợp cấp điều chỉnh, cấp lại.

Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, kiểm toán là 1,2 triệu đồng/lần thẩm định đối với cấp lần đầu và 800.000 đồng/lần thẩm định đối với cấp điều chỉnh, cấp lại.

Đặc biệt, không thu phí đối với trường hợp cấp lại giấy chứng nhận do bị rách, hỏng, mất.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017 và thay thế Thông tư số 78/2013/TT-BTC ngày 07/06/2013.

XI. TỪ 2017, TĂNG LỆ PHÍ CẤP LẠI GCN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP LÊN 200.000 ĐỒNG/LẦN

Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư số 215/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

Cụ thể từ ngày 01/01/2017, lệ phí cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sẽ chính thức tăng từ 100.000 đồng/lần lên 200.000 đồng/lần. Lệ phí đăng ký thành lập doanh nghiệp, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và cấp mới, cấp lại, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp vẫn giữ nguyên ở mức 200.000 đồng/lần và 100.000 đồng/hồ

sơ.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng bổ sung một số loại phí cung cấp thông tin doanh nghiệp. Theo đó, phí Cung cấp thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, cung cấp báo cáo tài chính các loại doanh nghiệp; phí cung cấp báo cáo tổng hợp về doanh nghiệp và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp theo tài khoản từ 125 bản/tháng trở lên lần lượt là 40.000 đồng/bản; 150.000 đồng/báo cáo và 05 triệu đồng/tháng.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017.

XII. TĂNG TIỀN ĐẶT CỌC ĐẤU GIÁ LÊN TỐI ĐA 20%

Có hiệu lực từ ngày 01/07/2017, Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 của Quốc hội quy định người tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước từ 5% - 20% giá khởi điểm của tài sản đấu giá, thay cho mức từ 1% - 15% trước đây.

Cũng từ ngày 01/07/2017, luật sư, công chứng viên, thừa phát lại, quản tài viên và trọng tài viên đã có thời gian hành nghề từ 2 năm trở lên sẽ được miễn đào tạo nghề đấu giá tài sản.

Bên cạnh đó, Luật còn rút ngắn thời gian niêm yết thông báo việc đấu giá bất động sản. Cụ thể, tổ chức đấu giá phải niêm yết việc đấu giá tài sản là bất động sản tại trụ sở của tổ chức mình, nơi tổ chức cuộc đấu giá và UBND cấp xã nơi có bất động sản đấu giá ít nhất là 15 ngày trước ngày mở cuộc đấu giá; thay vì 30 ngày như quy định trước đây. Thời gian niêm yết thông báo việc đấu giá động sản vẫn được giữ nguyên như quy định cũ, là 7 ngày trước khi tiến hành đấu giá.

Đặc biệt, Luật yêu cầu đến hết tháng 07/2019, doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày 01/07/2017 phải thực hiện đăng ký hoạt động với Sở Tư pháp.

XIII. NĂM 2017, SẼ ĐƠN GIẢN HÓA CÁC TRƯỜNG HỢP PHẢI XIN CẤP GIẤY PHÉP TRONG HOẠT ĐỘNG MUA BÁN HÀNG HÓA

Đây là một trong những nội dung phương án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương năm 2017 được phê duyệt tại Quyết định số 4846/QĐ-BCT ngày 09/12/2016.

Cụ thể, năm 2017, sẽ đơn giản hóa các trường hợp phải xin cấp Giấy phép trong hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam như: Doanh nghiệp FDI không phải làm thủ tục xin quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu; Mở rộng quyền bán buôn các mặt hàng là nguyên nguyên vật liệu phục vụ sản xuất của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, quyền phân phối bán buôn chỉ giới hạn trong phạm vi một số

ngành hàng nhất định thuộc danh mục do Bộ Công Thương ban hành; Bỏ tài liệu hồ sơ thẩm tra điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư...

Bên cạnh đó, Quyết định cũng đưa ra một số phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực hóa chất, điện lực, kinh doanh khí... Cụ thể như: Đơn giản hóa điều kiện cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá - bãi bỏ điều kiện về diện tích điểm kinh doanh; Đơn giản hóa hồ sơ cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá - bãi bỏ điều kiện về phương tiện vận tải; Bỏ yêu cầu thực hiện Xác nhận phù hợp quy hoạch đối với các công trình trung áp có công suất dưới 2000 KVA; Đơn giản hóa hồ sơ thỏa thuận đấu nối vào lưới điện trung áp; Tăng thời hạn giấy chứng nhận huấn luyện an toàn hóa chất từ 02 năm lên 03 năm; Giảm thời hạn cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu LPG từ 30 ngày xuống 15 ngày làm việc...

XIV. TỪ 01/02/2017, THÍ ĐIỂM CẤP THỊ THỰC ĐIỆN TỬ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị quyết số 30/2016/QH14 về thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam được Quốc hội thông qua ngày 22/11/2016.

Cụ thể, từ ngày 01/02/2017, sẽ thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam trong 02 năm. Theo đó, thị thực điện tử sẽ được cấp qua hệ thống giao dịch điện tử, có giá trị nhập cảnh 01 lần với thời hạn không quá 30 ngày; người đề nghị cấp thị thực điện tử phải nộp phí cấp thị thực qua tài khoản ngân hàng; trường hợp không được cấp, phí cấp thị thực không được hoàn trả lại.

Để được thí điểm cấp thị thực điện tử, người nước ngoài phải là công dân của nước có quan hệ ngoại giao với Việt Nam; phù hợp với chính sách phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của Việt Nam trong từng thời kỳ; không làm phương hại đến quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội của Việt Nam. Ngoài ra, người nước ngoài được cấp thị thực điện tử còn phải có hộ chiếu và không thuộc trường hợp chưa cho nhập cảnh theo quy định của pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

XV. GIA HẠN THỜI GIAN THÍ ĐIỂM SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Ngày 14/12/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 2660/QĐ-BTC về việc gia hạn thời gian thực hiện Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23/06/2015 về việc thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế.

Như vậy, từ ngày 01/01/2017, việc thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế cho một số doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM và Hà Nội sẽ vẫn



Văn phòng luật sư TriLaw

được tiếp tục thực hiện cho đến khi có văn bản thay thế, thay vì phải dừng lại từ ngày 31/12/2016 như quy định trước đó.

Để được thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế, doanh nghiệp phải được cấp mã số thuế và đang hoạt động; có chứng thư số theo quy định của pháp luật, chứng thư số phải có thông tin mã số thuế của doanh nghiệp và đang còn hiệu lực; hoạt động ở địa bàn có khả năng truy cập, sử dụng mạng Internet.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/01/2017 cho đến khi có văn bản thay thế.

XVI. SẼ KẾT NỐI 100% DỊCH VỤ CÔNG VỀ THÔNG QUAN HÀNG XUẤT, NHẬP KHẨU

Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông đã được Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt ngày 21/12/2016 tại Quyết định số 2287/QĐ-BTTTT.

Nhằm mục tiêu kết nối 100% dịch vụ công liên quan đến thông quan hàng hóa xuất, nhập khẩu cho doanh nghiệp với Hệ thống hải quan một cửa quốc gia theo yêu cầu của Tổng cục Hải quan; cung cấp các dịch vụ công cơ bản trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng thông tin điện tử của Bộ; tỷ lệ hồ sơ nộp qua dịch vụ công trực tuyến đạt 60%..., Bộ trưởng Bộ thông tin và Truyền thông đã đề ra một số kế hoạch về nâng cao chất lượng hạ tầng công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ cơ quan...

Cụ thể như: Triển khai cơ chế đăng nhập một lần đối với các hệ thống thông tin dùng chung; tiếp tục triển khai cung cấp dịch vụ chứng thực điện tử và chữ ký số; tích hợp chữ ký số vào các hệ thống thông tin nội bộ và dịch vụ công trực tuyến; mở rộng băng thông đường truyền số liệu, bổ sung điểm kết nối tới các cơ quan, đơn vị hiện chưa kết nối; bổ sung, xây dựng mới và tích hợp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ lên Cổng thông tin điện tử; áp dụng thống nhất cơ chế đăng nhập một lần đối với liên thông dịch vụ công trực tuyến...

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ghi chú: Để biết thêm chi tiết hoặc để nhận toàn bộ nội dung các văn bản, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau:

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TRILAW

L12-13, tầng 12, Tòa nhà Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM, Việt Nam

Điện thoại: (84-8) 35210217 / Fax: : (84-8) 35210218

Người liên hệ: Ls. Phạm Minh Hoàng – 0908186836